



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๕๒๖ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

\*\*\*\*\*

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงานอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๒๙ เพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสัณฑ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดุสิตพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงษ์ธร	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์ดิษฐ์	กรรมการ
นายประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
นายพิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรธิวาสัน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแก	กรรมการ
ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ

นางกุลชไม	สีบพิก	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่      อำนวยการ สั่งการ แก้ไขปัญหาให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#### กรรมการดำเนินงาน

##### ฝ่ายประสานและดำเนินงาน

นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	ประธานกรรมการ
นางสาวปราณี	พุ่มพวง	รองประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธ์	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	กรรมการ
นายธนาเสฎฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายชัยยุทธ	ดำหนก	กรรมการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและเลขานุการ
นายอาณัติ	นิยมเดชา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่      จัดงานอบรมอาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

##### ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจัตรัส	รองประธานกรรมการ
นางสาวสกลรัตน์	ไชยรักษ์	กรรมการ
นายชัชวาลย์	ถาวรสุทธิ	กรรมการ
นางสาวสุมาลี	ถวายนินธุ์	กรรมการ
นางชมพูนุช	ต้นพานิช	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่      ๑. จัดเตรียม ควบคุมเครื่องเสียง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒๙ ในพิธีเปิดการอบรม  
๒. จัดเตรียมดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร ๒๙

## ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ซีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นางสาวจารุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นางสาวภัทราพร	นิกรดิณชาติ	กรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นายพุฒิวงศ์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตวณิช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน และถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ พลเดช)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม